

สถานะ อปท.ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565 ณ วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา 14.00 น.

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
1	นครปฐม	กำแพงแสน	เทศบาลตำบลกำแพงแสน	ยังไม่เปิดใช้
2	นครราชสีมา	ตาดิไบ	องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน	ยังไม่เปิดใช้
3	นครราชสีมา	บาเจาะ	องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะสาวอ	ยังไม่เปิดใช้
4	นครราชสีมา	บาเจาะ	องค์การบริหารส่วนตำบลกาเยาะมาตี	ยังไม่เปิดใช้
5	นครราชสีมา	บาเจาะ	องค์การบริหารส่วนตำบลบาเรไต้	ยังไม่เปิดใช้
6	นครราชสีมา	ระแงะ	องค์การบริหารส่วนตำบลบองอ	ยังไม่เปิดใช้
7	นครราชสีมา	รือเสาะ	เทศบาลตำบลรือเสาะ	ยังไม่เปิดใช้
8	นครราชสีมา	รือเสาะ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	ยังไม่เปิดใช้
9	นครราชสีมา	ศรีสาคร	องค์การบริหารส่วนตำบลชากอ	ยังไม่เปิดใช้
10	นครราชสีมา	ศรีสาคร	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต	ยังไม่เปิดใช้
11	นครราชสีมา	สุคีริน	เทศบาลตำบลสุคีริน	ยังไม่เปิดใช้
12	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง	ยังไม่เปิดใช้
13	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	เทศบาลตำบลบางพูน	ยังไม่เปิดใช้
14	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย	ยังไม่เปิดใช้
15	ปทุมธานี	ธัญบุรี	เทศบาลตำบลธัญบุรี	ยังไม่เปิดใช้
16	ปทุมธานี	ธัญบุรี	เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	ยังไม่เปิดใช้
17	ปทุมธานี	ลาดหลุมแก้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
18	ปทุมธานี	ลาดหลุมแก้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง	ยังไม่เปิดใช้
19	ปทุมธานี	ลาดหลุมแก้ว	เทศบาลตำบลคูขวาง	ยังไม่เปิดใช้
20	ปทุมธานี	ลำลูกกา	เทศบาลเมืองลาดสวาย	ยังไม่เปิดใช้
21	ปทุมธานี	ลำลูกกา	องค์การบริหารส่วนตำบลพีชอุดม	ยังไม่เปิดใช้
22	ปทุมธานี	สามโคก	เทศบาลตำบลบางเตย	ยังไม่เปิดใช้
23	ปทุมธานี	สามโคก	องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ	ยังไม่เปิดใช้
24	ปทุมธานี	สามโคก	เทศบาลตำบลเข็ยรอกใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
25	ปทุมธานี	สามโคก	องค์การบริหารส่วนตำบลเข็ยรอกน้อย	ยังไม่เปิดใช้
26	ปทุมธานี	สามโคก	องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ	ยังไม่เปิดใช้
27	ยะลา	เมืองยะลา	องค์การบริหารส่วนตำบลลิสดล	ยังไม่เปิดใช้
28	ยะลา	เมืองยะลา	องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน	ยังไม่เปิดใช้
29	ยะลา	เบตง	เทศบาลเมืองเบตง	ยังไม่เปิดใช้
30	ยะลา	เบตง	เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์	ยังไม่เปิดใช้
31	ยะลา	บันนังสตา	องค์การบริหารส่วนตำบลตานะปะเต๊ะ	ยังไม่เปิดใช้
32	ยะลา	บันนังสตา	องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน	ยังไม่เปิดใช้
33	ยะลา	ธารโต	องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต	ยังไม่เปิดใช้
34	ยะลา	ธารโต	องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขต	ยังไม่เปิดใช้
35	ยะลา	ยะหา	องค์การบริหารส่วนตำบลบาไร่	ยังไม่เปิดใช้
36	ยะลา	ยะหา	องค์การบริหารส่วนตำบลตาขี	ยังไม่เปิดใช้

สถานะ อปท.ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565 ณ วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา 14.00 น.

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
37	ยะลา	รามัน	องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูบั้ง	ยังไม่เปิดใช้
38	ยะลา	รามัน	องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ	ยังไม่เปิดใช้
39	ยะลา	รามัน	เทศบาลตำบลโกตาบารู	ยังไม่เปิดใช้
40	ยะลา	รามัน	องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรือ	ยังไม่เปิดใช้
41	ยะลา	รามัน	องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม	ยังไม่เปิดใช้
42	ยะลา	รามัน	เทศบาลตำบลบาลอ	ยังไม่เปิดใช้
43	ยะลา	รามัน	องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา	ยังไม่เปิดใช้
44	ยะลา	กาบัง	องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง	ยังไม่เปิดใช้
45	ยะลา	กรงปินัง	องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ	ยังไม่เปิดใช้
46	ยะลา	กรงปินัง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง	ยังไม่เปิดใช้
47	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลคังกระถิน	ยังไม่เปิดใช้
48	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า	ยังไม่เปิดใช้
49	ราชบุรี	จอมบึง	องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน	ยังไม่เปิดใช้
50	ราชบุรี	ดำเนินสะดวก	เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก	ยังไม่เปิดใช้
51	ราชบุรี	บางแพ	เทศบาลตำบลบางแพ	ยังไม่เปิดใช้
52	ราชบุรี	บางแพ	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่	ยังไม่เปิดใช้
53	ราชบุรี	บางแพ	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา	ยังไม่เปิดใช้
54	ราชบุรี	โพธาราม	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน	ยังไม่เปิดใช้
55	ราชบุรี	โพธาราม	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม	ยังไม่เปิดใช้
56	ราชบุรี	ปากท่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย	ยังไม่เปิดใช้
57	ราชบุรี	ปากท่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ	ยังไม่เปิดใช้
58	ราชบุรี	ปากท่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก	ยังไม่เปิดใช้
59	ราชบุรี	วัดเพลง	เทศบาลตำบลวัดเพลง	ยังไม่เปิดใช้
60	ราชบุรี	บ้านคา	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์	ยังไม่เปิดใช้
61	เลย	เมืองเลย	เทศบาลเมืองเลย	ยังไม่เปิดใช้
62	เลย	ปากชม	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย	ยังไม่เปิดใช้
63	เลย	ด่านซ้าย	องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว	ยังไม่เปิดใช้
64	เลย	ภูเรือ	เทศบาลตำบลร่องจิก	ยังไม่เปิดใช้
65	สกลนคร	เมืองสกลนคร	เทศบาลตำบลดงมะไฟ	ยังไม่เปิดใช้
66	สกลนคร	เมืองสกลนคร	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง	ยังไม่เปิดใช้
67	สกลนคร	เมืองสกลนคร	องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ	ยังไม่เปิดใช้
68	สกลนคร	พรรณานิคม	เทศบาลตำบลพรรณานิคม	ยังไม่เปิดใช้
69	สกลนคร	พรรณานิคม	เทศบาลตำบลวังยาง	ยังไม่เปิดใช้
70	สกลนคร	วาริชภูมิ	เทศบาลตำบลปลาไหล	ยังไม่เปิดใช้
71	สกลนคร	วานรนิวาส	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ	ยังไม่เปิดใช้
72	สกลนคร	วานรนิวาส	องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ	ยังไม่เปิดใช้

สถานะ อปท.ที่ยังไม่เปิดระบบ ITAS ปี 2565 ณ วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา 14.00 น.

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการเปิดใช้งาน
73	สกลนคร	บ้านม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง	ยังไม่เปิดใช้
74	สกลนคร	บ้านม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองก้าง	ยังไม่เปิดใช้
75	สกลนคร	บ้านม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว	ยังไม่เปิดใช้
76	สกลนคร	อากาศอำนวย	องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ	ยังไม่เปิดใช้
77	สกลนคร	สว่างแดนดิน	องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด	ยังไม่เปิดใช้
78	สกลนคร	สว่างแดนดิน	เทศบาลตำบลบงใต้	ยังไม่เปิดใช้
79	สกลนคร	สว่างแดนดิน	องค์การบริหารส่วนตำบลตาลโกน	ยังไม่เปิดใช้
80	สกลนคร	สว่างแดนดิน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน	ยังไม่เปิดใช้
81	สกลนคร	เต่างอย	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย	ยังไม่เปิดใช้
82	สกลนคร	โพนนาแก้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา	ยังไม่เปิดใช้
83	สกลนคร	ภูพาน	เทศบาลตำบลสร้างค้อ	ยังไม่เปิดใช้
84	สกลนคร	ภูพาน	องค์การบริหารส่วนตำบลกปลาชีว	ยังไม่เปิดใช้
85	หนองคาย	โพนพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์	ยังไม่เปิดใช้
86	หนองคาย	ศรีเชียงใหม่	เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่	ยังไม่เปิดใช้
87	หนองคาย	ศรีเชียงใหม่	เทศบาลตำบลหนองปลาปาก	ยังไม่เปิดใช้
88	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู	ยังไม่เปิดใช้
89	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า	ยังไม่เปิดใช้
90	หนองบัวลำภู	โนนสัง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น	ยังไม่เปิดใช้
91	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่	ยังไม่เปิดใช้
92	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง	ยังไม่เปิดใช้
93	หนองบัวลำภู	นาวัง	เทศบาลตำบลนาเหล่า	ยังไม่เปิดใช้